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ผิดพิกัด

เส้นทางR9	ผ่านสะพานไทย-ลาว	แห่งที่	2

พาณิชย์เร่งศึกษา	TPP	เชิงรุก

เบทาโกร	เปิดโรงงานอาหารสัตว์ในเขมร
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ผิดพิกัด

	 “พิกัดสินค้าที่คุณสำาแดงมาหลายปีผิดนะครับ”

	 “ผมนำาสินค้านี้เข้ามานาน	สินค้าก็ขายไปหมดแล้วด้วยต้นทุนภาษีที่เสียไป	พิกัดนี้ผมก็

ใช้มาหลายปี”

“พิกัดที่คุณสำาแดงมีอากรขาเข้า	10%	แต่พิกัดที่ถูกต้องอากรขาเข้าต้องเป็น	30%	ครับ”	

“แล้วนี่ผมต้องทำาอย่างไร”

				 “มันเป็นความผิดกฎหมายศุลกากร	มาตรา	27	และ	99	มูลค่าการนำาเข้า	5	ปี	ประมาณ	

100	ล้านบาท	อากรขาดไป	20%	ก็ประมาณ	20	ล้านบาท	ดอกเบี้ยร้อยละ	1	ต่อเดือนอีกราว	

12	 ล้านบาท	 และค่าปรับอากร	 2	 เท่า	 ประมาณ	 40	 ล้านบาท	 ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง

ประมาณ	8.4	ล้านบาท	ดอกเบี้ยร้อยละ	1.5	ต่อเดือนอีกราว	7.5	ล้านบาท	ค่าปรับภาษีมูลค่า

เพิ่มอีก	1	เท่า	ประมาณ	8.4	ล้านบาท	ทั้งหมดแล้วก็ประมาณ	96.3	ล้านบาทครับ”

	 “อะไรกัน	5	ปีที่ผ่านมา	ผมชำาระภาษีด้วยความบริสุทธิ์ใจ	หากผมผิดพลาดทำาไมไม่แจ้ง

ผมตั้งแต่ต้นเพื่อแก้ไขแต่กลับปล่อยเวลาให้นานถึง	5	ปี	และกำาไรที่ได้รับ	5	ปี	ยังไม่ถึง	10	ล้าน

บาทเลย	ผมจะเอาเงินที่ไหนมาชำาระให้	แบบนี้ผมยอมให้ฟ้องล้มละลายดีกว่า”

	 “ตามใจคุณครับ	พวกผมมาตรวจย้อนหลังตามหน้าที่ครับ”
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	 บทสนทนาข้างต้นอ่าน	 ๆ	 ดูคล้ายเป็นเรื่องสมมติ	 แต่ขอโทษมันกลับเป็นเรื่องที่เกิดจริง

กับผู้ประกอบการของไทยหลายราย

	 ใครไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอก

	 ระบบการทำางานของศุลกากรในวันนี้	 ด้านหนึ่งพัฒนาให้เกิดความรวดเร็ว	 แต่อีกด้าน

หนึ่งกลับสะสมความผิดพลาดให้ยาวนาน

ระบบที่มีความรวดเร็ว	แต่มีการตรวจย้อนหลัง	หรือที่เรียกว่า	Post	Audit		

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ถูกตรวจย้อนหลัง	 มักประสบปัญหาที่คล้าย	 ๆ	 กันคือ	 การสำาแดง

พิกัดสินค้าผิดจนเป็นเหตุให้ภาษีอากรขาดแบบสะสมกันหลายปี

สมมติพิกัดสินค้าสำาแดงตอนนำาเข้ามีอัตราอากร	 10%	 แต่พอมีการตรวจว่าผิด	 พิกัดสินค้า

ใหม่สมมติเป็นอัตราอากร	30%	โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นทันทีตามบทสนทนาสมมติข้างต้น

เพียงแค่อากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น	ผู้ประกอบการพอจะเข้าใจและพอรับได้	

ที่ไหนได้	กลับมีค่าปรับอีก	1-2	เท่า	และดอกเบี้ยย้อนหลังอีก	1%	ต่อเดือนสำาหรับอากรขาเข้า	

และ	1.5%	ต่อเดือนสำาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีก

หากเรื่องถูกปล่อยไว้	5	ปี	ตัวเลขตามเรื่องสมมติข้างต้นย่อมทำาให้ผู้ประกอบการหลายรายถึง

กับยอมให้ฟ้องล้มละเลยจริง	ๆ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างก็มีคำาถามคล้าย	ๆ	กัน	

ทำาไมกรมศุลกากรต้องปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน	 ทำาไมไม่รีบบอกตั้งแต่แรกว่าพิกัดไม่ถูกต้อง	 ผู้

ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีเสียภาษีอากรให้ถูกต้องอยู่แล้ว

การมาตรวจสำานักงานก็เหมือน	ๆ	มาให้คำาแนะนำาผู้ประกอบการให้ชำาระภาษีอากรให้ถูกต้อง	

แต่ที่ไหนได้	 การปล่อยเวลาให้เนินนานจนมีดอกเบี้ยและค่าปรับมาก	 ๆ	 มันไม่น่าจะเป็นการ

ช่วย	อย่างนี้แล้วจะให้ผู้ประกอบการไทยเอาอะไรไปกู้เศรษฐกิจของชาติที่นับวันมีแต่ซบเซา

		 มันเหมือนการกลั่นแกล้งให้ล้มละลายชัด	 ๆ	 แล้วเศรษฐกิจของประเทศก็โดนกระหน่ำา

อย่างซาดิสก์โดยไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ	

การตรวจย้อนหลังก็ไม่เว้นแม้แต่สินค้าที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรตามข้อตกลงการค้าเสรี	 FTA	
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(Free	Trade	Agreement)

ตอนนำาเข้ามาก็มีการนำาใบรับรองเมืองกำาเนิด	CO	(Certificate	of	Origin)	จากประเทศผู้ขาย

เป็นหลักฐานประกอบ

ใบรับรองเมืองกำาเนิดสำาแดงพิกัดสินค้าอะไร	 ผู้ประกอบการนำาเข้าก็สำาแดงไปตามนั้น	 ใครจะ

ไปรู้ได้อย่างไรว่าพิกัดที่กำาหนดมานั้นถูกหรือผิด	

แล้วเป็นอย่างไร	???

วันดีคืนดีพอถูกตรวจค้นย้อนหลัง	 ปัญหาผิดพิกัดก็ตามมา	 แล้วข้อหาก็คือ	 เมื่อพิกัดสินค้า

เปลี่ยนไป	ใบรับรองเมืองกำาเนิดที่สำาแดงพิกัดสินค้าตอนนำาเข้าก็ย่อมใช้ไม่ได้	

สินค้าที่เคยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า	 ก็อาจกลับกลายเป็นต้องชำาระอากรพร้อมค่าปรับ

และดอกเบี้ยมหาโหดเข้าไปอีก	

แล้วคำาถามก็ตามมา

ทำาไมตอนนำาเข้าจึงไม่บอกตั้งแต่แรกว่าพิกัดสินค้าในใบรับรองเมืองกำาเนิดนั้นผิด	 เมื่อผิดผู้

ประกอบการก็สามารถส่งไปแก้ไขได้	 หรือชำาระภาษีอากรไปก่อนแล้วสงวนสิทธิ์ขอคืนภาษี

อากร	จากนั้นพอแก้ไขเสร็จก็มาขอคืนภายหลัง	

มันง่าย	ๆ	แต่ทำาไมไม่บอกตั้งแต่แรก	ทำาไมต้องมาลากเข้าไปในเกมล้มละลาย	???

นานาปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นเนื้อร้ายจากระบบที่พัฒนาขึ้น	

ผู้ประกอบการนำาเข้ารายใดไม่ประสบไม่ได้หมายความว่าเขาโชคดี	 แต่มันหมายความว่า	

ใจเย็น	ๆ	รออีกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะประสบเอง

มันเป็นอย่างนี้จริง	ๆ	หนักบ้าง	เบาบ้าง	ไม่แตกต่างกัน

กฎหมายศุลกากร	มาตรา	102	ตรี	เขาให้รางวัลนำาจับถึง	55%	อย่างนี้แล้วใครเป็นเจ้าหน้าที่ก็

ยิ่งขยันออกตรวจค้น

มันไม่ได้แกล้งก็เหมือนกับแกล้ง	 ยิ่งมาตรวจช้าก็เหมือนยิ่งปล่อยให้ความผิดสะสมนาน	 ๆ	

ปล่อยให้ความผิดพอกหางหมูเยอะ	ๆ	จนค่าปรับ	ดอกเบี้ย	และรางวัลนำาจับยิ่งมากขึ้น

บางกรณีตัวแทนออกของเลว	ๆ	บางคนกลับเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ได้บางท่านให้ร่วมมือ

กันเข้าไปตรวจค้นผู้ประกอบการนำาเข้าเพื่อเอารางวัลมาแบ่งกัน
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แล้วตัวแทนออกของเลว	ๆ	บางคน	บางทีก็มาเรียกเงินนอกระบบจนทำาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่

มีคุณธรรมดี	ๆ	ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย	

เวรกรรมของผู้ประกอบการแท้	ๆ	มือหนึ่งต้องสร้างงานให้ลูกน้องอยู่รอด	อีกมือก็ต้องคอยพยุง

เศรษฐกิจของประเทศ	แต่	2	เท้ากลับถูกผูกมัดให้จมลึกลงไป

ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้	 สาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการผิดพิกัดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามทั้ง

สิ้น	เมื่อรู้ปัญหา	หากจะป้องกันแก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องยาก

วิธีการที่ดีที่สุดคือ	การยื่นพิกัดให้ถูกต้องและถูกใจศุลกากรตั้งแต่แรก	

แต่ปัญหาก็คือ	ทำาอย่างไรให้ได้พิกัดที่ถูกต้องและถูกใจ	???

ปัจจุบัน	 ระบบพิกัดสินค้าที่ใช้กันเกือบทุกประเทศทั่วโลกเป็นระบบฮาร์โมไนซ์	 มันหมายถึง	

ประเทศสมาชิกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้พิกัดสินค้าที่เหมือนกัน

พิกัดสินค้าเหล่านี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์การศุลกากรโลก	 WCO	 (World	 Customs	

Organization)	ก่อน	

แต่ทั้ง	ๆ	ที่ผ่านความเห็นชอบ	ปัญหาพิกัดผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้น

แม้องค์การศุลกากรโลกจะกำาหนดพิกัดสินค้าไว้แต่แรกแล้วแต่ตัวผู้ขาย	 ผู้ซื้อ	 หรือศุลกากรใน

ประเทศผู้ขายหรือประเทศผู้ซื้อก็อาจตีความไม่ตรงกัน	

นี่เป็นสาเหตุหนึ่ง

พิกัดสินค้าบางประเภทก็อาจมีความขัดแย้งจริง	หรืออาจครุมเครือไม่ชัดเจนจริง

แล้ววันดีคืนดีองค์การศุลกากรโลกก็มีมติประกาศชี้ขาดพิกัดสินค้าให้ชัดเจนขึ้น	 แต่กว่าจะ

เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันก็เป็นเวลานาน	หรืออาจไม่มีผู้ประกอบการใดทราบเลยก็มี

นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

จริง	ๆ 	แล้ว	กฎหมายศุลกากรก็มีแนวทางช่วยเหลือไว้	แต่มีน้อยคนทราบ	มาตรา	13/1	(3)	และ

มาตรา	13.2	กำาหนดย่อ	ๆ	รวม	ๆ	กัน	ดังนี้	

“เพื่ออำานวยความสะดวกแก่การประเมินค่าภาษี	 ผู้ที่มีความประสงค์จะนำาของเข้ามาในราช

อาณาจักรอาจยื่นคำาร้องขอต่ออธิบดี	เพื่อพิจารณากำาหนดราคาของนำาเข้า	กำาหนดถิ่นกำาเนิด	

และตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า	 โดยให้ผู้ร้องขอเสียค่าธรรมเนียมตามวิธีการและ
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เงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง”

แนวทางบรรเทาความเดือดร้อนในกฎหมายก็มีให้	

แต่ก็อย่างว่าไว้	น้อยคนที่จะทราบ	แล้วส่วนใหญ่จะเอากันง่าย	ๆ	คือไปถามพิกัดกันโดยวาจา

ที่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

วันนี้	 ผู้ประกอบการทุกคนสามารถสอบถามพิกัดล่วงหน้าได้โดยเสียค่าธรรมเนียม	 จากนั้น

กรมศุลกากรก็จะตอบให้มาเป็นลายลักษณ์อักษร

กฎหมายใหม่ให้เก็บค่าธรรมเนียม	

มันก็ดี	ผูกมัดซึ่งกันและกัน

เมื่อผู้ประกอบการได้หนังสือยืนยันพิกัดตรงกับที่สำาแดง	 อย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลต่อการตรวจ

ย้อนหลังจนนำาไปสู่เกมล้มละเลย

หากถามไปแล้ว	คำาตอบกลับมาว่าผู้ประกอบการเสียภาษีต่ำา	อย่างนี้ก็มาแสดงตนขอยื่นชำาระ

ภาษีเพิ่มเติมให้ครบถ้วนโดยไม่มีค่าปรับ

หรือหากเป็นสินค้าได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรตามข้อตกลงการค้าเสรี	ผู้ประกอบการนำาเข้าก็เพียง

ส่งพิกัดที่กรมศุลกากรตีความแล้วไปให้ผู้ขายต้นทาง	 จากนั้นก็ใช้พิกัดสินค้าที่ได้รับระบุลงใน

ใบรับรองเมืองกำาเนิด	

เพียงเท่านี้	ความมั่นใจและความปลอดภัยก็เกิดขึ้น

วันนี้	 ผู้ประกอบการนำาเข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า	 พิกัดสินค้าที่ใช้กันมาหลายปีจะไม่ผิดพิกัด

แล้วอาจถูกตรวจย้อนหลัง

ไม่ว่าจะมั่นใจอย่างไร	 การทำาหนังสือสอบถามอย่างเป็นทางการย่อมเป็นหนทางหนีรอดจาก

เกมล้มละลายได้เป็นอย่างดี

หากวันนี้ไม่รีบทำาหนังสือสอบถามพิกัดสินค้า	แล้วจะรอให้ถูกตรวจย้อนหลังก่อน	มันก็อาจจะ

สายเกินไป

 

สิทธิชัย	ชวรางกูร
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กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องแบบสรุป

มาตรา	10	

สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด	 คุณภาพ	 ปริมาณ	 น้ำา

หนัก	หรือราคาแห่งของใด	ๆ	ให้มีอายุความ	10	ปี	

มาตรา	27	

การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร	 หรือ	 ฯลฯ	 ให้ปรับเป็นเงิน	 4	 เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่า

อากรขาเข้าด้วยแล้ว	หรือจำาคุกไม่เกิน	10	ปี	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

มาตรา	99	

ผู้ใดกระทำา	หรือยอมให้ผู้อื่นกระทำา	ยื่นใบขนสินค้า	สำาแดงอันเป็นเท็จ	หรือ	ฯลฯ	ผู้นั้นมี	ความ

ผิดต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	500,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ



The Logistics

พาณิชย์	ศึกษาธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์บนเส้นทาง	R9	ผ่านสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	

แห่งที่	2

 

นางดวงพร	รอดพยาธิ์	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	เปิดเผยถึงการจัดคณะผู้แทนการค้าการ

ลงทุนด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ศึกษาเส้นทางและสร้างเครือข่ายธุรกิจบนเส้นทาง	

R9	ผ่านสะพานมิตรภาพไทย	-	ลาว	แห่งที่	2	ระหว่างวันที่	31	มีนาคม	-	2	เมษายน	2559	

เพื่อใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงภายใต้

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง	(GMS	CBTA)	บนแนว

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	-	ตะวันตก	(East	-	West	Economic	Corridor:	EWEC)	ซึ่งเป็น

เส้นทางการคมนาคมขนส่งสำาคัญในปัจจุบัน	ที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่

จังหวัดภาคอีสานตอนบนกับ	สปป.ลาว	ผ่านไปยังเวียดนาม	และจีนตอนใต้	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสินค้าส่งออกที่สำาคัญของไทย	เช่น	ผลไม้

 

ทั้งนี้	การจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ในครั้งนี้	เป็น

ความร่วมมือระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย	

ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแล้วถึง	34	ราย	ประกอบด้วย	ผู้

ประกอบการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์	ธุรกิจอัญมณี	ธุรกิจน้ำามันเชื้อเพลิง	ธุรกิจด้านการ

บริการซอร์ฟแวร์	ธุรกิจเสื้อผ้า	และสินค้าอุปโภคบริโภค	โดยมีกำาหนดจัดประชุมหารือร่วม



The Logistics
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในวันที่	31	มีนาคม	2559	ณ	โรงแรมริเวอร์	ซิตี้	จังหวัด

มุกดาหาร

 

และในวันที่	1	-	2	เมษายน	2559	คณะผู้แทนฯ	มีกำาหนดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน	สปป.ลาว	รับฟังการบรรยายสรุปด้านพิธีการศุลกากร	สถานการณ์การ

ค้าการลงทุน	และที่สำาคัญคือ	การเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทย	-	สปป.ลาว	-	เวียดนาม	-	จีน	

พร้อมการจัด	Business	Matching	ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการ	สปป.ลาว

 

นอกจากนี้	ยังเดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซ-โนของ	สปป.ลาว	เพื่อ

รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการลงทุนแก่นักลงทุนจากรัฐบาล	สปป.ลาว	

สำาหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	และเข้าเยี่ยมชมบริษัทสีอุไร	ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

ไทยที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซ-โนแล้วในปัจจุบัน

 

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ในปี	2558	ไทยมีมูลค่าการค้าชายแด

นกับสปป.ลาว	ถึง	176,474.54	ล้านบาท	ขยายตัวจากปี	2557	ร้อยละ	17	การค้าผ่าน

แดนปี	2558	ของไทยไปยังเวียดนามและจีน	มีมูลค่า	105,850.56	ล้านบาท	ขยายตัวจาก

ปี	2557	ร้อยละ	14.61	จากมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนดังกล่าวเป็นการค้าที่ผ่าน

ด่านชายแดนมุกดาหาร	65,415.33	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	23.17	สำาหรับเดือน

มกราคม	ปี	2559	มีมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับ	สปป.ลาว	และการค้าผ่านแดนผ่านช่อง

ทางด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหารแล้ว	6,583.59	ล้านบาท	ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี	

2558	ร้อยละ	36.49	จึงถือได้ว่า	“มุกดาหาร”	เป็นประตูการค้าบนแนวระเบียงเศรษฐกิจที่มี

ศักยภาพของไทย

 

ที่มา	:		http://www.ryt9.com/s/iq03/2392129



‘เบทาโกร’	ลุยลงทุนนอกไทย	ประเดิมเปิด	รง.อาหารสัตว์กัมพูชา

 

เครือเบทาโกร”	ปักธงเปิดโรงงานอาหารสัตว์ในกัมพูชาด้วยกำาลังการผลิต	2	แสนตันต่อปี	

กรุยทางวางเกมยาวหวังขยายธุรกิจไปยังประเทศกลุ่มเออีซีอื่นๆ...

 

นายวสิษฐ	แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกร	ผู้ทำาธุรกิจอุตสาหกรรม

การเกษตรและอาหารครบวงจร	กล่าวว่า	เครือเบทาโกรได้จัดให้มีพิธีเปิดโรงงานผลิตอาหา

รสัตว์เบทาโกร	(กัมพูชา)	อย่างเป็นทางการ	ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่และแห่ง

แรกของเครือเบทาโกรที่เปิดดำาเนินการในต่างประเทศ	ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

พนมเปญ	ประเทศกัมพูชา

 

ทั้งนี้	กัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร	โดยภาพรวมตลาดอาหาร

สัตว์ในประเทศกัมพูชามีขนาดตลาดอยู่ที่ประมาณ	600,000	ตันต่อปี	และมีแนวโน้มขยาย

ตัวเพิ่มขึ้น	เครือเบทาโกรจึงสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งนี้เพื่อรองรับความต้องการ

ของตลาด	รวมทั้งเพื่อรองรับโครงการผลิตปศุสัตว์ของเครือเบทาโกรในประเทศกัมพูชา	ใช้

เทคโนโลยีการก่อสร้าง	กระบวนการผลิต	ระบบคุณภาพต่างๆ	รวมทั้งความใส่ใจในเรื่องอาชีว

อนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานเดียวกับธุรกิจอาหารสัตว์เบทาโกรในประเทศไทย	

ใช้งบลงทุนประมาณ	1,000	ล้านบาท	กำาลังผลิตรวม	216,000	ตันต่อปี	ผลิตอาหารสัตว์บก

คุณภาพทุกประเภท
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นายวสิษฐ	กล่าวต่อว่า	เบทาโกรมีแผนขยายฐานการผลิตอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมและ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจอาหารสัตว์	ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มเออีซี

ด้วยการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง	ปัจจุบันเบทาโกรมีลูกค้าอาหารสัตว์

ประมาณ	200	รายทั่วประเทศกัมพูชา	ซึ่งมีแผนขยายตลาดด้วยการเพิ่มการขายอาหารสัตว์

แบรนด์ใหม่คือ	ฟาร์ม	ในกลุ่มลูกค้าฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่	ส่วนปัจจัยสำาคัญที่ทำา

ให้ธุรกิจเบทาโกรในกัมพูชาเติบโตได้	เพราะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมาอย่างยาวนาน	และมุ่ง

เน้นการดำาเนินธุรกิจตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน	นอกจาก

นี้	ยังมีการศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค	เพื่อดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะ

แวดล้อมและความต้องการของตลาด

 

และมีการพัฒนาด้านวิชาการให้ลูกค้าทั้งเกษตรกรและตัวแทนจำาหน่ายอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้

ธุรกิจของลูกค้าเติบโตแบบยั่งยืน

 

อย่างไรก็ตาม	เครือเบทาโกรเริ่มทำาธุรกิจในประเทศกัมพูชาด้วยการส่งออกอาหารสัตว์บก

และสัตว์น้ำาจากโรงงานอาหารสัตว์เครือเบทาโกร	ประเทศไทย	มากว่า	10	ปี	โดยอาหาร

สัตว์แบรนด์เบทาโกรได้รับการตอบรับที่ดี	เนื่องจากเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ	ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการผลิตและผลตอบแทนที่ดีให้เกษตรกรกัมพูชาในปี	พ.ศ.2551	จดทะเบียนก่อ

ตั้ง	บริษัท	เบทาโกร	(กัมพูชา)	จำากัด	เพื่อดำาเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา	ภายใต้การบริหาร

งานตามนโยบายเครือเบทาโกร	ประเทศไทย	ปัจจุบัน	มีฟาร์มสุกรพันธุ์และฟาร์มไก่ไข่ระดับ

ปู่-ย่าพันธุ์	และพ่อ-แม่พันธุ์	ฟาร์มโครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่รุ่นและร้านเบทาโกร	

ช็อปสาขาพนมเปญและสาขาเสียมเรียบ	รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์เบทาโกร	(กัมพูชา)	

ซึ่งสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชาวกัมพูชาเป็นจำานวนมาก

 

ที่มา	http://www.thairath.co.th/
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สมคิด’	สั่งพาณิชย์เร่งศึกษา	TPP	เชิงลึก

 

รองนายกฯ	สมคิด	สั่งพาณิชย์เร่งศึกษา	TPP	เชิงลึกเสนอ	พล.อ.ประยุทธ์	เพื่อให้สามารถเดิน

หน้าเจรจากับประเทศสมาชิกได้ในต้นปีหน้า	สั่ง	พาณิชย์	สนับสนุนธุรกิจ	Start	up

นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี	เปิดเผยภายหลังได้ติดตามความคืบหน้าในการ

ทำางานของกระทรวงพาณิชย์	ซึ่งนางอภิรดี	ตันตราภรณ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	ได้

นำาเสนอผลการศึกษาผลกระทบการเข้าร่วม	ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก	

หรือ	TPP	ที่ให้สถาบันปัญญาภิวัฒน์ศึกษา	แล้วเห็นว่ามีประโยชน์	หากไทยเข้าร่วม	จึงได้สั่ง

การให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดทำาแผนและกรอบเวลาในการดำาเนินการ	ทั้งการเจรจา	และ

การศึกษาผลกระทบในเชิงลึกของแต่ละภาค	ให้มีความชัดเจน	เพื่อหามาตรการเยียวยาใน

ภาคที่ได้รับผลกระทบ	และให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษาและติดตามเป็นราย

กลุ่มอุตสาหกรรมด้วย	ให้ไทยสามารถเริ่มต้นการเจรจากับประเทศสมาชิก	TPP	ได้	ในต้นปี

หน้า

โดยให้กระทรวงพาณิชย์ทำาแผนเสนอให้	นายกรัฐมนตรี	พิจารณาในการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	หรือ	กนศ.	เพื่อเดินหน้าความร่วมมือตามท่าที	ที่

ไทยได้ส่งสัญญาณมาโดยตลอด

นายสมคิด	ยังเปิดเผยว่า	ได้ให้กระทรวงพาณิชย์	เร่งทำางานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อ

ให้สามารถสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมธุรกิจ	Start	up	และประชารัฐ	ที่จะให้เอกชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการทำางานมากขึ้น	โดยการทำางานของกระทรวงพาณิชย์	ในช่วง	1	ไตรมาสที่

คุยข่าวเศรษฐกิจ



ผ่านมาถือว่าทำาได้ดี	แต่ต้องการให้มีความรวดเร็วและชัดเจนมากขึ้นโดยให้หน่วยงานต่าง	ๆ	

ในกระทรวงพาณิชย์เตรียมความพร้อม	และพัฒนาการทำางานให้มีความทันสมัยมากขึ้น	โดย

เฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ที่จะต้องมีส่วนในการสนับสนุนให้ธุรกิจ	Start	up	สามารถเกิด	

และขยายตัวได้รวดเร็ว	ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เองได้ระบุว่า	ภายในเดือนสิงหาคมจะเห็น

การเปลี่ยนแปลงที่มีความทันสมัยมากขึ้น

 

ที่มา	http://www.thairath.co.th/

คุยข่าวเศรษฐกิจ


